

Số: 39 /BC- BDT

Tủa Chùa, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân huyện

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX đã ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó, Ban Dân tộc HĐND huyện có 05 thành viên, gồm: 01 Trưởng ban (kiêm nhiệm) và 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 03 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

Các Thành viên của Ban cơ bản có trình độ, có kinh nghiệm công tác, là lãnh đạo chủ chốt ở Ban, ngành huyện và địa phương, một số đại biểu đã làm nhiệm vụ đại biểu từ 1 đến 2 nhiệm kỳ, có tâm huyết và kỹ năng hoạt động, có kiến thức hiểu biết về pháp luật, am hiểu tình hình kinh tế xã hội của địa phương, tập quán của đồng bào các dân tộc trong huyện. Đây là những điều kiện thuận lợi và tiền đề quan trọng để các đại biểu làm tốt nhiệm vụ của mình.

Ban Dân tộc hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; các Ủy viên chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo mỗi lĩnh vực hoạt động đều có Ủy viên theo dõi, phụ trách, thường xuyên thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Hàng năm, trên cơ sở chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm để chủ động thực hiện. Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các kế hoạch công tác được xây dựng, thảo luận dân chủ, công khai, thống nhất trong tập thể trước khi tổ chức triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Công tác chuẩn bị, tham gia các kỳ họp HĐND huyện

Nhiệm kỳ 2016- 2021, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 15 kỳ họp (trong đó có 10 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ họp chuyên đề, 01 kỳ họp thứ nhất và 01 kỳ họp tổng kết). Ban Dân tộc - HĐND huyện đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc tham gia cùng Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND huyện đảm bảo theo Luật định.

Lãnh đạo Ban dự các cuộc họp của UBND huyện và tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, Nghị quyết về các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện; các ý kiến của Ban tham gia cơ bản được UBND huyện tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung vào văn bản trước khi thông qua HĐND huyện.

Công tác thẩm tra dự thảo Báo cáo, dự thảo Nghị quyết được thực hiện đúng quy trình; Ban đã chủ động phối hợp với các sở, ngành trong quá trình chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, đối chiếu với các cơ chế, chính sách có liên quan, kết hợp trao đổi thông tin, cập nhật số liệu để xây dựng báo cáo thẩm tra có chất lượng.

Hoạt động thẩm tra có nhiều đổi mới mang tính phản biện cao; đảm bảo khách quan, khoa học, làm rõ được cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, những nội dung phù hợp, chưa phù hợp, giúp các đại biểu HĐND huyện có thêm căn cứ để thảo luận và xem xét, quyết định. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban đã tiến hành chủ trì thẩm tra 09 báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết; phối hợp với các Ban tộc huyện thẩm tra 10 nội dung trình kỳ họp. Các dự thảo Nghị quyết được HĐND thông qua bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình địa phương, lĩnh vực tôn giáo- dân tộc.

- Tổng số kinh phí thẩm tra báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết; phối hợp với các Ban tộc huyện thẩm tra: 18 triệu đồng.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp có nhiều đổi mới cả về phương thức và nội dung chất vấn. Các thành viên tích cực tham gia chất vấn UBND huyện và các thành viên Ủy ban. Nội dung chất vấn là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận phản ánh và được cử tri và nhân dân quan tâm; các vấn đề chưa được trả lời thỏa đáng, Ban tiếp tục tái chất vấn tại các kỳ họp tiếp theo. Thông qua hoạt động chất vấn của các thành viên Ban, nhiều vấn đề đã được UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo, giải quyết kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

2. Công tác giám sát chuyên đề, khảo sát

- Hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát nắm tình hình của Ban luôn bám sát vào Nghị quyết của HĐND huyện, chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện, chương trình giám sát của Ban hàng năm và ý kiến của cử tri. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội, cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Ban đã tổ chức giám sát 07 chuyên đề, 04 cuộc giám sát thường xuyên, ngoài ra tổ chức 03 cuộc khảo sát nắm tình hình. Qua các cuộc giám sát, khảo sát, đã đề xuất, kiến nghị các Ban, ngành huyện, HĐND, UBND cấp huyện, tập trung vào lĩnh vực dân tộc – tôn giáo, Y tế, giáo dục, an sinh xã hội, lao động và việc làm... Nhìn chung, các kiến nghị cơ bản được các đơn vị chịu sự giám sát và các đơn vị có liên quan thực hiện tương đối nghiêm túc, hiệu quả. Theo kiến nghị của Ban sau giám sát, UBND huyện có văn bản chỉ đạo kịp thời các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Thường trực HĐND huyện giám sát 01 chuyên đề. Tham mưu cho HĐND huyện ban hành 01 nghị quyết về giám sát, làm cơ sở cho UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện. Lãnh đạo Ban đã tham gia đầy đủ các đoàn giám sát của HĐND và Thường trực HĐND huyện, tham gia các đoàn giám sát của các Ban HĐND huyện.

- Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ các cuộc họp hàng tháng và tham gia ý kiến có trách nhiệm về các nội dung họp của Thường trực HĐND và UBND huyện khi được mời.

3. Các hoạt động khác

- Hoạt động tiếp xúc cử tri: Lãnh đạo và các thành viên Ban đã thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri do các tổ Đại biểu tổ chức. Qua tiếp xúc cử tri, thông báo tới các cử tri chương trình, nội dung, kết quả các kỳ họp và phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

- Lãnh đạo Ban tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của TW do huyện ủy tổ chức; các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND, UBND huyện và các tổ chức khi được mời; tham dự các hoạt động chính trị – xã hội do huyện, các cơ quan chuyên môn tổ chức; tham gia đón tiếp và làm việc với các đoàn khách của HĐND các huyện; tham gia Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện và huyện - xã; Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, xã.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Trong nhiệm kỳ, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch công tác, Ban Dân tộc đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban cũng như tham gia ý kiến vào các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện. Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết và báo cáo, Đề án liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, tổ chức giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực dân tộc – tôn giáo trên địa bàn huyện. Nội dung giám sát luôn đổi mới, hiệu quả. Luôn bám sát sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo thời gian và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, chất vấn được nâng cao hơn về số lượng và chất lượng; luôn luôn đổi mới cả về phương thức và nội dung, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng với Thường trực HĐND huyện nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện. Trong thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo theo quy chế, phát huy tính dân chủ sáng tạo của các thành viên. Các thành viên chủ động, tích cực sắp xếp công việc chuyên môn, tham gia các hoạt động của Ban cũng như của HĐND huyện.

2. Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế

- Các thành viên Ban Dân tộc đều kiêm nhiệm, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau nên việc thống nhất về mặt thời gian tham gia các hoạt động của Ban còn khó khăn và các thành viên nên chưa sắp xếp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban.

- Chất lượng một số cuộc giám sát kết quả đạt chưa cao, việc đi giám sát thực tế tại các xã, thị trấn về triển khai thực hiện chính sách dân tộc, công tác tôn giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa nhiều. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, xã, thị trấn liên quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; chưa tổ chức đoàn tái giám sát các kiến nghị sau giám sát. Hoạt động khảo sát nắm bắt tình hình tại cơ sở chưa thường xuyên.

- Chưa có nhiều đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri; một số kiến nghị của cử tri chưa được phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, mặt khác một số kiến nghị chưa được xem xét giải quyết kịp thời;

3. Một số kiến nghị

HĐND cần tăng cường kiểm tra và hướng dẫn cụ thể về các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND cấp xã, chọn nội dung tổ chức giao ban chuyên đề để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Trên đây là Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Dân tộc HĐND, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện ;
- Thành viên Ban DT;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**



Thào A Sinh

Phụ lục

Danh mục các cuộc giám sát
của Ban Dân tộc, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
 (Ban hành kèm theo Báo cáo /BC-BĐT ngày / / 2021 của Ban DT - HĐND huyện)

STT	Nội dung giám sát	Tổng số kiến nghị	Số kiến nghị đã được giải quyết (tỷ lệ %)
Năm 2016			
1	Kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách hỗ trợ trực tiếp muối I ốt cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến 30/6/2016	04	100
Năm 2017			
2	Kết quả giám sát tình hình thực hiện giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình và các tổ chức trên địa bàn huyện năm 2013 đến 2015	05	100
3	Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa, cải tạo thành ruộng bậc thang theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ” trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2017	06	100
Năm 2018			
4	Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2016-	09	100

	2017 trên địa bàn huyện.		
5	Giám sát “Tình hình thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn huyện”	06	100
Năm 2019			
6	Giám sát “Xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện” theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND huyện khóa XX	08	100
Năm 2020			
7	Kết quả giám sát việc thực hiện nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ và quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số giai đoạn 2015 đến tháng 6/2020 trên địa bàn huyện.	09	100